

THƯ MỤC

TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 1+2 NĂM 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 1+2 năm 2018.

1. Thị trường tài chính Việt Nam 2017: Thăng hoa và thách thức/ Hà Huy Tuấn// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2/2018 .- Tr. 42 – 46

Tóm tắt: Có thể nói năm 2017, thị trường tài chính (TTTC) Việt Nam ổn định hơn và thậm chí có sự thăng hoa ở một vài khu vực. Kết quả này có được nhờ sự khởi sắc của kinh tế thế giới, sự ổn định của kinh tế trong nước, kết quả tăng trưởng kinh tế trong nước cao hơn kỳ vọng thị trường, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra... Tuy nhiên, bên cạnh những sắc màu tích cực, TTTC vẫn có những “lỗ hổng” không thể cứ “vá vứu” mãi bằng các chính sách ngắn hạn mang tính “kỹ thuật”, mà cần hơn nữa những bước đi mạnh mẽ, đúng hướng của chương trình tái cấu trúc các TCTD giai đoạn hai, hướng đến một thể chế lành mạnh, minh bạch, hiện đại và liêm chính cho TTTC phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, trở thành điểm tựa cho khu vực doanh nghiệp phát triển và đổi mới. Bài viết nhìn lại những điểm sáng của TTTC Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2017, đồng thời nêu ra triển vọng cũng như thách thức của thị trường. Bài viết cũng nêu một số hàm ý chính sách cho TTTC Việt Nam.

Từ khóa: Thị trường tài chính; Kinh tế vĩ mô; Hiện đại; Lành mạnh

2. Một số vấn đề đặt ra cho ngành Ngân hàng năm 2018/ Nguyễn Trí Hiếu// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2/2018 .- Tr. 47 – 49

Tóm tắt: Ngành Ngân hàng Việt Nam đã đi vào giai đoạn 2 của tiến trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) 2016 - 2020. Tuy nhiên, giai đoạn 2 cũng chỉ mới bắt đầu thật sự năm 2017 khi mà các ngân hàng hoàn thiện phương án cơ cấu lại các TCTD gắn liền với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 và trình NHNN phê chuẩn trong nửa sau của năm 2017. Vì thế, có thể xem năm 2018 là năm bản lề cho giai đoạn 2 của tiến trình tái cơ cấu với nhiều vấn đề còn tồn đọng từ những năm qua. Nhiều vấn đề cấp bách đặt ra cần được xử lý trong năm 2018.

Từ khóa: Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; Xử lý nợ xấu

3. Phương thức định giá trong mua bán nợ và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam/ Phạm Minh Tú, Nguyễn Huyền Trang// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2/2018 .- Tr. 50 – 55

Tóm tắt: Cơ chế định giá đóng vai trò quyết định trong hoạt động mua bán nợ. Việc xác định giá như thế nào lại phụ thuộc vào phương thức định giá. Áp dụng phương thức định giá khác nhau, giá sẽ khác nhau. Phải xác định được giá, hai bên mới có thể ký hợp đồng mua bán. Như vậy, để có thị trường mua bán nợ phát triển và phát huy được hiệu quả thì phương thức định giá đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Vậy tại các nước, đặc biệt các nước có thị trường tài chính phát triển, phương thức định giá được vận hành như thế nào? Thực trạng này tại Việt Nam ra sao? Và Việt Nam có thể học hỏi và đúc rút những kinh nghiệm gì trong việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ nói chung mà cụ thể là phương thức định giá các khoản nợ? Đây chính là nội dung bài viết mong muốn được trao đổi.

Từ khóa: Mua bán nợ; Định giá

4. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng nhà nước Việt Nam theo mô hình COSO/ Trương Hồng Quang, Phạm Mai Trang, Lại Thị Hương, ...// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2/2018 .- Tr. 56 – 62

Tóm tắt: Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động ngân hàng là một hoạt động đặc thù, khả năng tiềm ẩn rủi ro lớn, có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động của cả nền kinh tế. Nếu hệ thống ngân hàng được ví như “huyết mạch” của nền kinh tế thì cơ chế kiểm soát nội bộ là “thần kinh trung ương” của một ngân hàng. Việc xây dựng và hoạch định chiến lược cũng như kiểm soát và ngăn chặn rủi ro là yêu cầu bắt buộc đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) với mục tiêu phát triển bền vững. Điều này sẽ thực hiện được khi thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả trong tổ chức. Do đó, việc áp dụng chuẩn mực quốc tế vào hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ sẽ mang lại hiệu quả ưu việt hơn so với mô hình truyền thống, giúp NHNN phát huy hiệu quả quản lý rủi ro, đảm bảo tính bền vững và ổn định trong quản trị và điều hành, hạn chế các rủi ro trọng yếu và ngăn chặn thất thoát. Trong phạm vi bài viết, nhóm tác giả đề cập đến thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ hiện nay ở NHNN, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của NHNN theo mô hình COSO.

Từ khóa: Kiểm soát nội bộ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; COSO

5. Mối quan hệ giữa tỷ giá USD/CNY và tỷ giá USD/VND/ Lê Phan Thị Diệu Thảo, Lê Thị Thúy Hằng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2/2018 .- Tr. 63 – 67

Tóm tắt: Bài viết này kiểm định mối quan hệ giữa tỷ giá đô la Mỹ/ Nhân dân tệ (USD/CNY) và tỷ giá USD/VND bằng mô hình vectơ hiệu chỉnh sai số (VECM). Kết quả nghiên cứu cho thấy sự thay đổi của tỷ giá USD/CNY có ảnh hưởng đáng kể đến tỷ giá USD/VND và lãi suất của Việt Nam. Khi CNY mất giá so với USD, trong ngắn hạn tỷ giá USD/VND ổn định nhưng trong dài hạn tỷ giá USD/VND và lãi suất của Việt Nam

chịu tác động tương đối lớn. Ngược lại, với vị thế lớn mạnh về kinh tế, tỷ giá USD/CNY và lãi suất của Trung Quốc không bị tác động bởi các biến động tiền tệ từ Việt Nam.

Từ khóa: Tỷ giá USD/VND; Tỷ giá USD/CNY; VECM

6. Những điểm nổi bật của kinh tế toàn cầu năm 2017 và triển vọng năm 2018/ Lan Ngọc// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2/2018 .- Tr. 68 – 72

Tóm tắt: Bức tranh kinh tế thế giới năm 2017 đã có những diễn biến khởi sắc so với năm 2016. Sự khởi sắc diễn ra đồng đều trên nhiều mặt, từ chuyển biến trong tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đầu tàu, cho đến sự tăng tốc của dòng chảy thương mại và những tín hiệu tích cực đến từ diễn biến lạm phát tại các khu vực. Tuy nhiên, vẫn còn những lo ngại về triển vọng tăng trưởng bền vững của kinh tế toàn cầu khi diễn biến giá cả hàng hóa còn nhiều biến động phức tạp và dòng vốn đầu tư vẫn chưa lấy lại được động lực tăng trưởng. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị vẫn có xu hướng gia tăng, sự lan rộng của chủ nghĩa dân túy,... vẫn tạo ra tính bất ổn khó lường trong diễn biến kinh tế toàn cầu.

Từ khóa: Kinh tế toàn cầu; Kinh tế thế giới

7. Những rủi ro tài chính cần đề phòng trong năm 2018/ Vũ Xuân Thanh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2/2018 .- Tr. 73 – 74

Tóm tắt: Mặc dù kinh tế toàn cầu năm 2018 tiếp tục tăng cao, nhưng các nhà đầu tư không nên quá lạc quan. Nguyên nhân theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) là giá tài sản đã tăng quá cao và có nhiều khả năng sẽ đảo chiều đột ngột, gây ra những rủi ro tiềm tàng đối với tăng trưởng kinh tế.

Từ khóa: Kinh tế toàn cầu; Kinh tế thế giới; Tài chính

8. Diễn biến đồng Bitcoin và quan điểm của NHTW các nước lớn/ Ngọc Minh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2/2018 .- Tr. 75 – 77

Tóm tắt: Sự gia tăng tỷ giá giao dịch của đồng Bitcoin trong giai đoạn gần đây đã khiến mức vốn hóa thị trường của đồng tiền ảo này cũng tăng nhanh chóng. Nếu như vào thời điểm cuối năm ngoái, giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin mới đạt mốc 15 tỷ USD, thì con số này đã liên tục tăng nhanh qua các tháng và ngưỡng kỷ lục 326,5 tỷ USD vào ngày 16/12/2017 cũng là ngày mà đồng tiền này đạt kỷ lục về tỷ giá giao dịch. Tuy nhiên, cũng như diễn biến của lượng giao dịch và tỷ giá giao dịch, giá trị vốn hóa thị trường của đồng Bitcoin cũng không thực sự bền vững khi có những dao động mạnh mẽ với mức sụt giảm của mỗi đợt lao dốc có thể lên đến trên 20% giá trị thị trường.

Từ khóa: Đồng Bitcoin; Đồng tiền ảo; Thị trường